



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง  
คอลัมน์

ฉบับประจำวันอังคารที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
หน้า ๕

# วัยโจ๋ขึ้นขอบป้าย 'ซูวิทย์' สะใจอยากเตะคะแนนเลือก

วัยโจ๋ ยอมรับป้ายหาเสียงผู้ว่าฯ กทม. ของ "ซูวิทย์" โดดเด่น สะดุดตา มีสีสันมากที่สุด แต่ยังคงติดภาพเจ้าพ่ออ่างทองคำ และมีบุคลิกภาพออกแนวตลก เชื่อมีคนเลือก "ซูวิทย์" เพราะความสะใจ

น.ส.พิมพ์ธิดา บุษปะเรณู นิสิตสาขาอัญมณีเครื่องประดับ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อยู่เขตบางกะปิ กล่าวถึงป้ายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่า ป้ายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่โดดเด่นและมีสีสัน เห็นทุกครั้งต้องแอบยิ้มหัวเราะ คือ ป้ายของนายซูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แต่บางเขตจะเห็นป้ายของผู้สมัครหมายเลข 15 มากเกินไป และเป็นป้ายที่ใหญ่มาก ติดดี ซึ่งถ้าดูจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ป้ายหาเสียงเพื่อเลือกผู้ว่าฯ กทม. ครั้งนี้ จะเห็นว่ามีการแข่งขันสูงมาก บางคนก็ไม่ค่อยเห็นมีป้าย ดังนั้น อยากให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือทาง กทม. ช่วยดูแลให้ความเสมอภาคเรื่องป้ายหาเสียงด้วย ไม่ใช่ใครมีทุนหรือเงินมากก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่น ส่วนการติดป้ายและมีคำสั้นๆ หรือสโลแกนเพื่อให้รู้จักผู้สมัครคนนั้น จะทำให้คน กทม. จำหมายเลขและหน้าตาพร้อมทั้งตัดสินใจเลือกหมายเลขนั้นหรือไม่คิดว่าจะมีผลในการตัดสินใจของคนบางกลุ่ม อีกทั้งคำพูดสั้นๆ ที่ได้อ่าน

อาจทำให้เกิดการตัดสินใจได้ เพราะบางคนไม่มีเวลาฟัง หรืออ่านนโยบายยาวๆ

"แม้ว่านายซูวิทย์ จะโหมโฆษณาตัวเองมากมาย แต่บางคนก็ยังติดภาพที่เขาประกอบธุรกิจที่ไม่เหมาะสม อย่างอาบอบนวด หรือสมุณานามเจ้าพ่ออ่างทองคำ คงทำให้คนจำนวนไม่น้อยไม่เชื่อถือ แต่คนบางกลุ่มอาจจะเลือกเขาด้วยความสะใจ และอยากลองของแปลก" น.ส.พิมพ์ธิดา กล่าว

ด้าน น.ส.วิวรรรณ แก้วศักดิ์ศิริ ภาควิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มศว ยอมรับว่า ป้ายของนายซูวิทย์ โดดเด่น สะดุดตา กว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนอื่นๆ และทุกครั้งก็เห็นป้ายจะหัวเราะทุกครั้งในท่าที่จริงจังและครุ่นคิด ส่วนโฆษณาที่ทำการเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่ทำให้ทุกคนมีหนวดเหมือนนายซูวิทย์ ทุกคนนั้น คิดว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่มีนัย ดูครั้งแรกไม่ค่อยคิดอะไร แต่พอได้ดูและฟังคำอธิบายจะเห็นว่า ถ้าเลือกนายซูวิทย์ ทุกคนจะได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. แต่แม้ว่านายซูวิทย์ จะพยายามใส่สาระมากแค่ไหน บุคลิกภาพเขายังดูตลกอยู่